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Giám Đốc Sở Học Chánh: Chuyển đổi trường trung học cấp hai 
Tubman/Roseway 2018. 
Kính gửi các nhân viên và gia đình PPS, 
Như quý vị đã biết, sở học chánh đang làm việc để phát triển mô hình trung học cấp hai để thực hiện toàn sở học 
chánh trong vài năm tới. Một phần của mục đích là để giải quyết sự bất bình đẳng trong các lớp trung học cấp hai do 
kết quả không dự tính trước của mô hình K-8. Đây là một sáng kiến dài hạn để đưa các trường trung học cấp hai theo 
một mô hình mới xuất sắc qua một phương pháp theo từng giai đoạn. 

Trong giai đoạn đầu tiên này, chúng tôi đang làm việc để mở cửa hai trường trung học cấp hai mới đúng lúc cho năm 
học 2018-19 tại Harriet Tubman và Roseway Heights. Tôi muốn chia sẻ với quý vị những tiến triển chúng tôi đã thực 
hiện để quý vị có được thông tin cập nhật và chính xác nhất khi chúng tôi tiến hành công việc. 

Vào ngày 1 tháng 6, chúng tôi đã đưa cho Ủy Ban Cố Vấn Ranh Giới Sở Học Chánh một bộ tài liệu sơ bộ liên quan đến 
các trường học đã được đề cập trước đó có thể chuyển tiếp đến hai trường trung học cấp hai. Để nói cho rõ ràng, đây 
là một đề nghị, không phải là một kế hoạch. Mục đích của tôi là cung cấp một  khái niệm cho ủy ban để lấy ý kiến 
phản hồi và để bảo đảm quá trình tiếp tục tiến triển sau khi nhiệm kỳ của tôi là Giám Đốc Sở Học Chánh tạm thời 
hoàn tất vào tháng 7 này. 

Ban đầu tôi đã hy vọng sẽ đưa ra một kế hoạch cho Hội đồng quản trị PPS quyết định về các trường tiểu học chuyển 
tiếp lên trung học cấp hai trước ngày 20 tháng sáu vì khi chúng ta sớm xác định được các trường chuyển tiếp, chúng 
ta có thể sớm làm việc với các phòng ban và khu vực khác nhau để mở cửa các trường trung học cấp hai xuất sắc. Tôi 
đã quyết định rằng cần phải làm việc nhiều hơn với các cộng đồng trường học bị ảnh hưởng trước khi trình bày cho 
hội đồng quản trị quyết định. 

Rõ ràng, quyết định này không có nghĩa là chúng tôi trì hoãn mục tiêu mở cửa trường trung học cấp hai vào mùa thu 
năm 2018. Chúng tôi chỉ cần thêm thời gian để phát triển công việc cơ bản cho các trường trung học cấp hai và bảo 
đảm các cộng đồng có đủ thời gian để tham gia vào quá trình này. 

Để kết thúc, tôi đang tập hợp một nhóm các hiệu trưởng và các giám đốc cao cấp để lãnh đạo dự án này và phát triển 
một đề xuất chú ý đến: sự công bằng về chủng tộc, kích cỡ của các trường K-5, các chương trình ngôn ngữ hội nhập, 
ảnh hưởng lan truyền đến các trường học khác và những lo ngại khác đã được nêu ra trong những ngày gần đây. Mục 
tiêu của tôi là công việc này được hoàn thành vào đầu mùa thu và một đề xuất mới phản ánh các ý kiến của cộng 
đồng, bao gồm cả DBRAC, được trình lên hội đồng quản trị trước cuối tháng 10. 

Đã có nhiều công việc được hoàn thành, bao gồm sự phát triển một khuôn khổ chi tiết các cấp lớp trung học cấp hai 
sẽ là hướng dẫn của chúng tôi khi chúng tôi thiết lập các trường trung học cấp hai mới thành công. Quý vị có thể đọc 
hướng dẫn, và các tài liệu khác tại www.pps.net/middleschools.  

Trang web này sẽ bao gồm thông tin về các cơ hội tham gia và các hoạt động tiếp cận bổ sung sẽ được dẫn dắt qua 
văn phòng trung tâm và các trường học địa phương để bảo đảm các cộng đồng được thông báo về tiến trình và kế 
hoạch. 

Một lần nữa, mục tiêu mở cửa các trường trung học cấp hai này là cung cấp nhiều chương trình học trung cấp tốt hơn 
trong một khu vực đã không được phục vụ chu đáo trong quá khứ. Tôi muốn cám ơn tất cả quý vị đã làm công việc 
này và những người đã liên lạc với tôi về quá trình này. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục tham gia và đóng góp vào 
công việc quan trọng này vào mùa hè và đầu mùa thu. 
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